

# ด่วนที่สุด

ที่ ยส ๐๐๒๓.๖/ว ๐๒๗๐๗



ศาลากลางจังหวัดยโสธร  
ถนนแจ้งสนิท ยส ๓๕๐๐๐

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว ปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร และนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๔๘๐๖

ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว ปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

## ๑. การเตรียมความพร้อม

๑.๑ จัดตั้งคณะทำงาน ติดตามสถานการณ์ ทำหน้าที่ติดตามการคาดการณ์ลักษณะอากาศ การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงที่มีโอกาสเกิดอากาศหนาวหรือหนาวจัด เพื่อทำการแจ้งเตือนประชาชนและเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาวในพื้นที่

๑.๒ ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลบัญชีประชากรกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการทุพพลภาพ เด็กไร้ผู้อุปการะ ผู้มีรายได้น้อย ฯลฯ ให้เป็นปัจจุบัน โดยระบุจำนวนประชากร แยกรายครัวเรือน และหมู่บ้าน ที่ประสบภัยจากอากาศหนาว รวมทั้งกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือเพื่อจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้เพียงพอ

๑.๓ ทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุจากอากาศหนาว ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยให้ความสำคัญกับการจัดทำรายละเอียดในประเด็นข้อมูลบัญชีประชากรกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย การแบ่งมอบภารกิจ และหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยแต่ละด้าน ตลอดจนซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจถึงกลไกการปฏิบัติงานร่วมกัน

๑.๔ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว อาทิ การงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายหนาว การไม่ผิงไฟในที่อับอากาศ การไม่นอนในที่โล่งแจ้งโดยไม่สวมเสื้อผ้าหรือห่มผ้า ฯลฯ พร้อมทั้งประสานหน่วยงานด้านสาธารณสุขเฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมป้องกันโรคติดต่อในช่วงฤดูหนาว

๑.๕ เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวจะมีสภาพอากาศแห้ง ขอให้กำหนดมาตรการในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย รมณรงค์ให้ประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและในพื้นที่ชุมชน รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ และให้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ รอยนต์ดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ และอุปกรณ์ดับเพลิง ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานได้ทันที ตลอดจนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกรใช้วิธีไถกลบ แทนการเผาตอซังและวัสดุทางการเกษตรเพื่อช่วยป้องกันการเกิดอัคคีภัยและลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>)

/๒. การเผชิญเหตุ...

## ๒ การเผชิญเหตุและการให้ความช่วยเหลือ

เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยจากอากาศยานขึ้นในพื้นที่ให้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุภัยจากอากาศยาน โดยให้ความสำคัญกับการประสาน การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิ และประชาชนจิตอาสา เพื่อบูรณาการการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด ในการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยจากอากาศยานให้ชัดเจน ทัวถึง และไม่ซ้ำซ้อน และหากมีการเสนอข่าวกรณีมีผู้เสียชีวิตจาก อากาศยานให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลตามลำดับ

๒.๒ ในช่วงฤดูหนาวจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอากาศ หนาวเย็นจึงให้กำหนดมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศหนาวเย็นถนนลื่น สภาพทัศนวิสัยต่ำจากหมอกหนา ควันไฟจากการเผา ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุการจราจร หรือ อาจเกิดอุบัติเหตุจากอัคคีภัยในเต็นท์ที่พักของนักท่องเที่ยว โดยให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ติดตั้งสัญญาณไฟ หรือไฟส่องสว่าง บริเวณทางแยกและจุดเสี่ยง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวก การจราจร ให้คำแนะนำในการขับขี่ปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

๒.๓ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศยาน ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนของ ประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวและประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญลำดับแรก

## ๓. การรายงานสถานการณ์

หากเกิดสถานการณ์ภัยจากอากาศยานขึ้นในพื้นที่ ให้รายงานสถานการณ์ตามลำดับอย่าง ต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะยุติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบลในพื้นที่ดำเนินการเช่นเดียวกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวัฒน์ เข็มเพชร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์ ๐๔๘-๖๖๘๗๙๗๔

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร : “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

กลุ่มงานบริการสาธารณะ  
เลขรับ ๑๑๑  
วันที่ 14 พ.ย. 2567  
เวลา: **ด่วนที่สุด**

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๔๕๐๖



ศาลากลางจังหวัดยโสธร  
เลขที่รับ ๑๐๐๕  
รับวันที่ 11 พ.ย. 2567

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา-เขตคูสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ส่งส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร  
เลขรับ ๑๗๕๔  
วันที่ 12 พ.ย. 2567  
( ) ส.บ.บ. ( ) ก.บ.บ. ( ) ก.บ.ส.  
( ) ก.ก.บ. ( ) ก.บ.ก. ( ) ก.บ.ข.

เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากอากาศหนาว ปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
ด่วนที่สุด ที่ มท (บกปก) ๐๖๒๔/ว ๒๖ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้ติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ในช่วงปลายสัปดาห์ที่สามของเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ และจะมีอากาศหนาวเย็นมากกว่าปีที่ผ่านมา ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ถึงช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๘ จะเป็นช่วงเวลาที่มียอดอากาศหนาวเย็นที่สุด สำหรับยอดดอยและยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง และจะสิ้นสุดฤดูหนาวประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากอากาศหนาว และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางดังนี้

๑. การเตรียมความพร้อม

๑.๑ จัดตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ ทำหน้าที่ติดตามการคาดการณ์ลักษณะอากาศ การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงที่มีโอกาสเกิดอากาศหนาวหรือหนาวจัด เพื่อทำการแจ้งเตือนประชาชนและเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาวในพื้นที่

๑.๒ สำรวจและปรับปรุงข้อมูลบัญชีประชากรกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการทุพพลภาพ เด็กไร้ผู้อุปการะ ผู้มีรายได้น้อย ฯลฯ ให้เป็นปัจจุบัน โดยระบุจำนวนประชากร แยกรายครัวเรือน และหมู่บ้านที่ประสบภัยจากอากาศหนาว รวมทั้งกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือเพื่อจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้เพียงพอ

๑.๓ ทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุจากอากาศหนาว ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยให้ความสำคัญกับการจัดทำรายละเอียดในประเด็นข้อมูลบัญชีประชากรกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย การแบ่งมอบภารกิจ และหน่วยงานรับผิดชอบ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย แต่ละด้าน ตลอดจนให้ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจถึงกลไกการปฏิบัติงานร่วมกัน

๑.๔ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว อาทิ การงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายหนาว การไม่ผิงไฟในที่อับอากาศ การไม่นอนในที่โล่งแจ้งโดยไม่สวมเสื้อผ้าหรือห่มผ้า ฯลฯ พร้อมทั้งประสานหน่วยงานด้านสาธารณสุขเฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมป้องกันโรคติดต่อในช่วงฤดูหนาว

๑.๕ เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวจะมีสภาพอากาศแห้ง ขอให้กำหนดมาตรการในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย รณรงค์ให้ประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและในพื้นที่ชุมชน รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ และให้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ รดน้ำดับเพลิง รดบรรทุกน้ำ และอุปกรณ์ดับเพลิง ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานได้ทันที ตลอดจนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกร ใช้วิธีการไถกลบ แทนการเผาตอซังและวัสดุทางการเกษตรเพื่อช่วยป้องกันการเกิดอัคคีภัยและลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>)

/๒. การเผชิญเหตุ...

## ๒. การเผชิญเหตุและการให้ความช่วยเหลือ

เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยจากอากาศยานขึ้นในพื้นที่ให้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุภัยจากอากาศยาน โดยให้ความสำคัญกับการประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิ และประชาชนจิตอาสา เพื่อบูรณาการการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศยานให้ชัดเจน ทัวถึง และไม่ซ้ำซ้อน และหากมีการเสนอข่าวกรณีมีผู้เสียชีวิตจากอากาศยานให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลตามลำดับ

๒.๒ ในช่วงฤดูหนาวจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอากาศยานเหินจึงให้กำหนดมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศยานเหิน ถนนลื่น สภาพทัศนวิสัยต่ำจากหมอกหนา ควันไฟจากการเผา ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร หรืออาจเกิดอุบัติเหตุจากอัคคีภัยในเขตพื้นที่พักของนักท่องเที่ยว โดยให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟ หรือไฟส่องสว่าง บริเวณทางแยกและจุดเสี่ยง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกการจราจร ให้คำแนะนำในการขับขี่ปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

๒.๓ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศยาน ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวและประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญลำดับแรก

## ๓. การรายงานสถานการณ์

หากเกิดสถานการณ์ภัยจากอากาศยานขึ้นในพื้นที่ ให้รายงานสถานการณ์ตามลำดับอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะยุติ  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๑๑๖  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th  
ผู้ประสานงาน น.ส.รุจิรา กองลาแซ ๐๘๓-๒๘๖๗๘๘๕

# ด่วนที่สุด

ที่ มท (บกปก) ๐๖๒๔/ว ๒๖



กองบัญชาการ  
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
ถนนอุทองนอก กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว ปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด / ผู้อำนวยการจังหวัด

ด้วยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้ติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ในช่วงปลายสัปดาห์ที่สามของเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ และจะมีอากาศหนาวเย็นมากกว่าปีที่ผ่านมา ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ถึงช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๘ จะเป็นช่วงเวลาที่มอากาศหนาวเย็นที่สุด สำหรับยอดดอยและยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง และจะสิ้นสุดฤดูหนาวประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพิจารณาแล้ว เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

## ๑. การเตรียมความพร้อม

๑.๑ จัดตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ ภายใต้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โดยมีองค์ประกอบจากหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยา หน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่ติดตามการคาดการณ์ลักษณะอากาศ การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงที่มีโอกาสเกิดอากาศหนาวหรือหนาวจัด เพื่อทำการแจ้งเตือนประชาชนและเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาวในพื้นที่

๑.๒ สสำรวจและปรับปรุงข้อมูลบัญชีประชากรกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ เด็กไร้ผู้ปกครอง ผู้มีรายได้น้อย ฯลฯ ให้เป็นปัจจุบัน โดยระบุจำนวนประชากร แยกรายครัวเรือน แต่ละอำเภอ ตำบล และหมู่บ้านที่ประสบภัยจากอากาศหนาว รวมทั้งกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือเพื่อจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้เพียงพอ

๑.๓ ทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุภัยจากอากาศหนาวจังหวัด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยให้ความสำคัญกับการจัดทำรายละเอียดในประเด็นข้อมูลบัญชีประชากรกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงานต่าง ๆ การแบ่งมอบภารกิจ และหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแต่ละด้าน ตลอดจนให้ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจถึงกลไกการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยจัดส่งแผนเผชิญเหตุภัยจากอากาศหนาวจังหวัด ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [centraleoc.office@gmail.com](mailto:centraleoc.office@gmail.com)

๑.๔ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว อาทิ การงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายหนาว การไม่ฝืนไฟในที่อับอากาศ การไม่นอนในที่โล่งแจ้งโดยไม่สวมเสื้อผ้าหรือห่มผ้า ฯลฯ พร้อมทั้งประสานหน่วยงานด้านสาธารณสุขเฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมป้องกันโรคติดต่อในช่วงฤดูหนาว

๑.๕ เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวจะมีสภาพอากาศแห้ง ขอให้จังหวัดกำหนดมาตรการในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย งด燃放ประทัดประทัดให้ประชาชนเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและในพื้นที่ชุมชน รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ และให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่รถยนต์ดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ และอุปกรณ์ดับเพลิง ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานได้ทันที ตลอดจนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกรใช้วิธีการไถกลบ แทนการเผาตอซังและวัสดุทางการเกษตร เพื่อช่วยป้องกันการเกิดอัคคีภัยและลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>)

/๒. การเผชิญเหตุ...

๒. การเผชิญเหตุและการให้ความช่วยเหลือ เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยจากอากาศยาน  
ขึ้นในพื้นที่ให้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุภัยจากอากาศยานจังหวัด โดยให้ความสำคัญกับ  
การประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล  
มูลนิธิ และประชาชนจิตอาสา เพื่อบูรณาการการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด การแบ่งมอบพื้นที่และการมอบหมาย  
หน่วยงานรับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศยานให้ชัดเจน ทัวถึง และไม่ซ้ำซ้อน  
และหากมีการเสนอข่าวกรณีมีผู้เสียชีวิตจากอากาศยานให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลมายังกองบัญชาการ  
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางทันที


๒.๒ ในช่วงฤดูหนาวจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มี  
อากาศยานเหิน จึงให้จังหวัดกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศ  
หนาวเหิน ถนนลื่น สภาพทัศนวิสัยต่ำจากหมอกหนา ครืนไฟจากการเผา ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  
จากการจราจร หรืออาจเกิดอุบัติเหตุจากอัคคีภัยในเขตพื้นที่พักของนักท่องเที่ยว โดยให้ประสานหน่วยงาน  
ของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ  
ติดตั้งสัญญาณไฟ หรือไฟส่องสว่าง บริเวณทางแยกและจุดเสี่ยง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวก  
การจราจร ให้คำแนะนำในการขับขี่ปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงประสานหน่วยงาน  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในการดูแลความปลอดภัย  
ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยว หรือพักค้างในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

๒.๓ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศยาน ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ  
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อน  
ของประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวและประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญลำดับแรก

๓. การรายงานสถานการณ์ หากเกิดสถานการณ์ภัยจากอากาศยานขึ้นในพื้นที่ ให้รายงาน  
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางทันที  
เพื่อจักได้สนับสนุนการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยให้ทันต่อสถานการณ์ โดยให้รายงาน  
สถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะยุติ

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (ปก.)

ฝ่ายเลขานุการ (ศอ.)

โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๓๕๖๒

โทรสาร ๐ ๒๖๓๗ ๓๕๔๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban\_center@disaster.go.th

แจ้งท้าย  
รายชื่อจังหวัด ๕๓ จังหวัด  
ตามหนังสือ บกปภ.ช. ต่วนที่สุด ที่ มท (บกปภ) ๐๖๒๔/ว ๒๖

ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา ลำปาง ลำพูน แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด

จังหวัดเลย บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี

ภาคกลาง ๑๓ จังหวัด

จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา นครนายก นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี และจังหวัดราชบุรี

ภาคตะวันออก ๓ จังหวัด

จังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว

# การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญห ภัยจากอากาศหนาว ปี 2567 - 2568



กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้ติดตามสภาพอากาศร่วมกับ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า ฤดูหนาวปีนี้มีอากาศหนาวเย็นมากกว่าปีที่ผ่านมา ในช่วงเดือนธันวาคม 2567 ถึงช่วงเดือนมกราคม 2568 จะเป็นช่วงเวลาที่มียุทธอากาศหนาวเย็นที่สุด สำหรับยอดดอยและยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง และจะสิ้นสุดฤดูหนาวประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2568

## การเตรียมความพร้อม

- 1** จัดตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ ภายใต้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
  - ติดตามการคาดหมายลักษณะอากาศ และพื้นที่เสี่ยงที่มีโอกาสเกิดอากาศหนาวหรือหนาวจัด
  - แจ้งเตือนประชาชน และเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาวในพื้นที่
- 2** สสำรวจและปรับปรุงข้อมูลบัญชีประชากรกลุ่มเปราะบาง ให้เป็นปัจจุบัน
  - ระบุนับจำนวนประชากร แยกรายครัวเรือนแต่ละอำเภอ ตำบล และหมู่บ้านที่ประสบภัยจากอากาศหนาว
  - กำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือเพื่อจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้เพียงพอ
- 3** ทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุภัยจากอากาศหนาวจังหวัด และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  - ข้อมูลบัญชีประชากรกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ เด็กไร้ผู้ดูแล ผู้มีรายได้น้อย ฯลฯ
  - ข้อมูลวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงานต่าง ๆ
  - การแบ่งมอบภารกิจ และหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแต่ละด้าน
- 4** สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน
  - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว
  - จัดตั้งเครื่องดับแอลกอฮอล์เพื่อคลายหนาว ไปฝังไฟในที่อับอากาศ ไปนอนในที่โล่งแจ้งโดยไม่สวมเสื้อผ้าหรือหม้อผ้า ฯลฯ
  - ประสานหน่วยงานด้านสาธารณสุข เตรียมความพร้อมป้องกันโรคติดต่อในช่วงฤดูหนาวเฝ้าระวังในช่วงฤดูหนาว
- 5** กำหนดมาตรการในการป้องกันกาเกิดอัคคีภัย
  - รมรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย
  - เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ รถยนต์ดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ และอุปกรณ์ดับเพลิง ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานได้ทันที
  - รมรงค์ขอความร่วมมือเกษตรกร ลด/งด การเผาตอซังและวัสดุทางการเกษตร เพื่อช่วยป้องกันการเกิดอัคคีภัยและลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>)

## การเผชิญเหตุและการให้ความช่วยเหลือ

- 1** ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุภัยจากอากาศหนาวจังหวัด
  - ให้ความสำคัญกับการประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด
  - แบ่งมอบพื้นที่และการมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาวให้ชัดเจนทั่วถึง และไม่ซ้ำซ้อน
  - หากมีการเสนอข่าวกรณีมีผู้เสียชีวิตจากอากาศหนาว ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลมายังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ผ่านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางทันที
- 2** กำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ และอุบัติเหตุ สำหรับนักท่องเที่ยว
  - ให้กำหนดมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น จากสภาพอากาศหนาวเย็น ถนนลื่น สภาพทัศนวิสัยต่ำจาก หมอกหนา ควันไฟจากการเผา ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิด อุบัติเหตุจากการจราจร หรืออาจเกิดอุบัติเหตุจากอัคคีภัย ในเต็นท์ที่พักของนักท่องเที่ยว
  - ดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟ หรือไฟส่องสว่าง บริเวณ ทางแยกและจุดเสี่ยง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกการจราจร ให้คำแนะนำในการขับขี่ปลอดภัยแก่ ประชาชนและนักท่องเที่ยว
  - ประสานหน่วยงานที่ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทาง เข้าไปท่องเที่ยว หรือพักค้างในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
- 3** การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาว ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อน ของประชาชนที่ขาดแคลน เครื่องกันหนาว และประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญลำดับแรก

## การรายงานสถานการณ์

หากเกิดสถานการณ์ภัยจากอากาศหนาวขึ้นในพื้นที่ให้รายงาน กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ผ่านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางทันที เพื่อจัดได้สนับสนุนการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยให้ทันต่อสถานการณ์ โดยให้รายงานสถานการณ์ อย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะยุติ

